

Số: /KH-UBND

Trạm Tấu, ngày tháng 02 năm 2025

KẾ HOẠCH

Thực hiện các nội dung Tiểu dự án 2 Dự án 9; Tiểu dự án 1, tiểu dự án 3 Dự án 10, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Trạm Tấu năm 2025

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021-2025;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-UBND ngày 30/6/2022 của Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025;

Căn cứ Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025;

Để triển khai nội dung các Dự án đảm bảo hiệu quả, đúng quy định. Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu ban hành Kế hoạch chi tiết thực hiện các nội dung Tiểu dự án 2 Dự án 9; Tiểu dự án 1, tiểu dự án 3 Dự án 10 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025 trên địa bàn huyện Trạm Tấu, với nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025;

- Cụ thể hóa việc triển khai thực hiện các nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình trên địa bàn huyện trong năm 2025, đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả; đồng thời ngăn ngừa tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, xuất cảnh trái phép góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện.

- Học tập, trao đổi kinh nghiệm ở các địa phương khác trong quá trình tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc chấp hành chủ trương, đường lối

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các mô hình phát triển kinh tế - xã hội;

- Giám sát, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và việc chấp hành quy định về quản lý, việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn huyện. Trên cơ sở đó kịp thời chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc tổ chức triển khai các nội dung của Chương trình; phát huy những mặt tích cực; phát hiện những mặt còn hạn chế, yếu kém trong quá trình tổ chức thực hiện và đề ra những giải pháp phù hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm đảm bảo Chương trình thực hiện đúng mục tiêu, đúng tiến độ, đạt chất lượng theo quy định.

2. Yêu cầu

- Nội dung tuyên truyền cần bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc; các nội dung tuyên truyền trọng tâm, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, sát với thực tiễn và nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, phù hợp với điều kiện thực tế và nhận thức, phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số để mang lại hiệu quả thiết thực.

- Hình thức tuyên truyền đặc thù, phù hợp với từng đối tượng, các nội dung triển khai đúng đối tượng, đúng chính sách, kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả.

- Việc tổ chức, triển khai các nội dung phải đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời, có hiệu quả, đảm bảo đúng chế độ theo quy định.

- Tổ chức Đoàn đi học tập kinh nghiệm đảm bảo chu đáo, an toàn, thiết thực và hiệu quả. Các đại biểu được cử tham gia đoàn với tinh thần nghiêm túc, tích cực, chủ động tiếp thu và học hỏi kinh nghiệm. Khi trở về địa phương cần chia sẻ những kiến thức tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc chấp hành Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các mô hình phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương khác đã học tập được với cộng đồng.

- Công tác giám sát, đánh giá phải bám sát mục tiêu, nội dung của các Dự án, Tiểu dự án của Chương trình; bảo đảm khách quan, phản ánh trung thực, đúng thực chất, đầy đủ kết quả; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được giám sát; kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý những tồn tại, hạn chế và các vấn đề khác phát hiện sau kiểm tra, giám sát. Hoạt động kiểm tra, giám sát phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan, không trùng lặp, chồng chéo với các hoạt động kiểm tra, giám sát khác thuộc phạm vi, quyền hạn của các cơ quan đã được pháp luật quy định.

II. NỘI DUNG

1. Tiểu dự án 2 Dự án 9: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Nội dung 1: Tổ chức Hội nghị tập huấn, truyền thông nâng cao nhận thức về giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; tuyên truyền tác hại, hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; các giải pháp giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong năm 2025.

Tổ chức các buổi truyền thông tại các Trường THPTCS Bán trú, trường Phổ thông dân tộc Nội trú, Trường trung học phổ thông có học sinh dân tộc.

Tài liệu Hội nghị: Phòng Dân tộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị là thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện biên soạn tài liệu theo nội dung từng Hội nghị, bố trí giảng viên truyền đạt các nội dung trong quá trình tổ chức các Hội nghị phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Đối tượng: Trưởng thôn, Bí thư chi bộ, phó các ban, ngành, đoàn thể cấp xã, người có uy tín; các bậc cha mẹ và học sinh trường các trường bán trú, Trường PTDT nội trú, vị thành niên, thanh niên, phụ nữ và nam giới người dân tộc thiểu số thuộc các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù.

Thời gian: Thực hiện trong năm 2025.

Nội dung 2: Xây dựng băng rôn, Pa nô tuyên truyền về phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn các xã.

Giao phòng Dân tộc chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Thời gian: Thực hiện trong năm 2025.

2. Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 10: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

Nội dung 1: Tổ chức các Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tài liệu: Phòng Dân tộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị là thành viên Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL, thành viên Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện biên soạn tài liệu theo nội dung Hội nghị, bố trí giảng viên truyền đạt các nội dung trong quá trình tổ chức các Hội nghị tập huấn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Đối tượng: Người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Lãnh đạo tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể ở xã; thôn; già làng, trưởng thôn, người có

uy tín các chức sắc, chức việc tôn giáo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Thời gian: Thời gian thực hiện trong năm 2025.

Nội dung 3: Tổ chức đoàn đi học tập, trao đổi kinh nghiệm ở các địa phương khác trong tỉnh.

Nội dung: Tổ chức đoàn đi học tập, trao đổi kinh nghiệm ở một số huyện trong tỉnh về các mô hình, cá nhân điển hình trong tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc chấp hành Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; mô hình phát triển kinh tế - xã hội, học tập trao đổi kinh nghiệm thực hiện dự án.

Thời gian đoàn đi thực tế từ 04 - 06 ngày (cả ngày đi và về của đại biểu).

Thành phần gồm: Cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Lãnh đạo tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể ở xã; thôn; già làng, trưởng thôn, người có uy tín các chức sắc, chức việc tôn giáo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tiêu biểu.

Giao phòng Dân tộc chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn lựa chọn đại biểu tham gia; chuẩn bị các điều kiện phục vụ chuyên đi học tập kinh nghiệm đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Thời gian: Thời gian thực hiện trong năm 2025.

3. Tiểu Dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình

Nội dung: Tổ chức thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện chương trình.

Thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình trên địa bàn các xã; kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị thực hiện các tiểu dự án của chương trình; tổ chức các Hội nghị triển khai, thực hiện các Dự án, tiểu dự án và sơ kết các hoạt động của chương trình.

Thời gian: Thực hiện trong năm 2025.

III. KINH PHÍ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ

Nguồn kinh phí thực hiện lấy từ nguồn kinh phí của Dự án 9 , Dự án 10 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 chuyển nguồn sang 2025.

Chế độ, tiêu chuẩn: Thực hiện theo Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của Ủy

ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Qui định chế độ công tác phí, chế độ chi Hội nghị trên địa bàn tỉnh Yên Bái và các quy định hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Dân tộc

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện kế hoạch.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Thẩm định, hướng dẫn các thủ tục, hồ sơ thanh quyết toán kinh phí theo đúng các quy định hiện hành.

3. Các cơ quan, đơn vị liên quan

Các cơ quan, đơn vị là thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL, thành viên Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện và các đơn vị liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của ngành phối hợp với phòng Dân tộc xây dựng, biên soạn tài liệu theo các chuyên đề của kế hoạch này; bố trí giảng viên tham gia giảng dạy tại các Hội nghị phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Phối hợp với phòng Dân tộc triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung theo Kế hoạch. Thông báo và cử đại biểu tham gia các Hội nghị, Đoàn đi học tập, trao đổi kinh nghiệm đúng đối tượng, thành phần, số lượng, thời gian theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện các nội dung Tiểu dự án 2 Dự án 9; Tiểu dự án 1, tiểu dự án 3 Dự án 10 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025 trên địa bàn huyện Trạm Tấu của Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, PCT. UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL, thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025;
- Trung tâm Truyền thông và Văn hóa;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lãnh đạo, Văn phòng;
- Lưu: VT, DT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Khang A Chua